



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน matichon.co.th	ชั่วโมงการทำงานบุคลากร สธ. -เสนอข่าว นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา และกรรมการแพทยสมาคม กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ภายใต้โครงการ “แพทยสภาสัญจร” พบปัญหา 7 ข้อ 1.ขาดแคลนแพทย์ที่อยู่ประจำเป็นเวลานาน 2.ปริมาณผู้ป่วยต่อบุคลากรทั้งแพทย์และพยาบาลไม่ได้สัดส่วนอย่างมาก 3.ปัญหาความไม่พอใจของผู้ป่วยและญาติ 4.ปัญหาการส่งต่อผู้ป่วย 5.ปัญหาการขาดความมั่นใจในการทำหัตถการ 6.ปัญหาเรื่องเวลาการทำงานและ 7.ปัญหารายได้ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า กระทรวงทราบถึงปัญหาต่างๆ ของบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งเรื่องนี้มีการหารือร่วมกับ รมว.สธ. และจัดเป็นนโยบายที่ต้องเดินหน้ระหว่างปี 2561-2562 โดยเตรียมตั้งคณะทำงานกรอประชุมชั่วโมงการทำงานบุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพ ขยายกรอบเวลามากกว่าแพทยสภา เน้นครอบคลุมทั่วถึง
เดลินิวส์ มติชน	เด็กติดเกม -เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีเด็กอายุ 13 ปี เข้ารับการรักษาที่รพ.น่านด้วยอาการปากสั่น ใจสั่น มือเท้าเย็น แขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ แพทย์คาดว่าเกิดจากการเล่นเกมติดต่อกันเป็นเวลานาน ไม่ได้พักผ่อน ไม่ได้รับประทานอาหารและน้ำ ทำให้ร่างกายช็อก ว่า อาการดังกล่าวเป็นภาวะขั้นรุนแรงของการติดเกม ซึ่งเป็นปัญหาที่สธ.กังวลมาก โดยเฉพาะตอนนี้มีเรื่องของอีสปอร์ต สธ.และเครือข่ายจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ในการปกป้องเด็กจากการติดเกม และมีข้อเรียกร้องให้พิจารณาควบคุมเรื่องอีสปอร์ต ต้องมีกติกาอย่างชัดเจน ทั้งนี้ การเล่นเกมแนะนำตามหลัก 3 ต้อง คือ 1.ต้องกำหนดเวลาเล่นไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน 2.ต้องตกลงโปรแกรมและเลือกประเภทเกมให้ถูก 3.ต้องเล่นกับลูก เพื่อสอนให้คำแนะนำกันได้ และ 3 ไม่ ได้แก่ 1.พ่อแม่ไม่เล่นเป็นตัวอย่าง 2.ไม่เล่นในเวลาครอบครัว และ 3.ไม่เล่นในห้องนอน
kapook.com thairath.co.th	ผลกระทบเลี้ยงลูกด้วยมือถือ-ไอแพด -เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Dachar Nuysticker Chuayduang โพสต์แชร์รู้ทาทหารณ์การเลี้ยงลูกด้วยมือถือและไอแพด ระบุว่าเลี้ยงลูกกับมือถือ-ไอแพดตั้งแต่ 2 ขวบ ทำให้ลูกมีปัญหาเหมือนเด็กติดเกม สุดท้ายต้องมาผ่าตัดตั้งแต่อายุ 4 ขวบ และผลที่ได้รับคือลูกสมาธิสั้น รอคอยไม่เป็น หลังจากที่ถูกหุดให้ลูกเล่นไอแพด อารมณ์ดีขึ้นมาก จึงขอเตือนพ่อ-แม่มือใหม่อย่าให้ลูกดูไอแพด
MATICHON.CO.TH FACEBOOK GOSSIPสาสุข	กม.บัตรทอง -เสนอข่าว เฟซบุ๊กเพจ GOSSIPสาสุข โพสต์บทความระบุว่า กฎหมายหลายฉบับที่สธ.เสนอยังคงค้างอยู่ที่สำนักเลขาธิการกรม. ไม่สามารถ “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” ได้ทัน หนึ่งในนั้นได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... ที่แม้จะรับฟังความคิดเห็นเสร็จแล้ว แต่กรม.เลือกที่จะยุติความขัดแย้ง ไม่ดันต่อให้ สนช. ผ่านกฎหมาย ในช่วงวาระสุดท้าย ทำให้ประเด็นที่เคยเป็นข้อขัดแย้ง ระหว่างสธ. และ สปสช. ยังคงอยู่ต่อไปอย่างน้อย 3 ประเด็น ได้แก่ 1.การแยกเงินเดือนจากงบเหมาจ่ายรายหัว กลับไปให้สธ.บริหาร 2.การแก้ไของค์ประกอบ บอร์ดสปสช. และ 3.อำนาจการจัดซื้อยารวมระดับชาติ
มติชน mgonline.com newtv.co.th khaosod.co.th workpointnews.com	ตรวจสอบรื้อขนาด -เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณีมีผู้ใช้บริการนวดแล้วเสียชีวิต ว่า ได้มอบอำนาจให้สสจ.ชลบุรีตรวจสอบ 2 เรื่องหลัก 1.การขออนุญาตเปิดบริการ และ 2.ผู้ให้บริการหรือหมอนวดแผนไทยต้องผ่านการรับรองหลักสูตรอบรมก่อน ทั้งนี้ หมอนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ก่อนจะนวดต้องสอบถามผู้ที่มีมารับบริการเรื่องโรคประจำตัว ต้องวินิจฉัยอาการก่อน ส่วนการรับบริการนวด ต้องพิจารณาร้านที่ผ่านการรับรอง ด้าน นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า ต้องรอผลการชันสูตร ตามปกติการนวดแผนไทยมี 2 แบบ 1.นวดแบบผ่อนคลาย ผู้นวดจะผ่านการอบรม 150 ชั่วโมง ไม่ใช่แพทย์แผนไทย ไม่สามารถวินิจฉัย หรือ นวดเพื่อรักษาได้ 2.คลินิกนวดในรพ. เป็นการนวดเพื่อรักษา มีการตรวจอาการคนไข้ก่อนรับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องเรียนจบหลักสูตรแพทย์แผนไทย 4 ปี เบื้องต้นคาดว่า ผู้เสียชีวิตเหมือนจะมีอาการป่วย เหนื่อย ปวดเมื่อยตามร่างกาย ก่อนจะไปใช้บริการนวดแผนโบราณ และมีอาการบาดเจ็บจากการเตะฟุตบอลร่วมด้วย ซึ่งไม่ควรไปนวด เพราะอาการปวดเมื่อยจาก

สื่อ	ประเด็นข่าว
ch3thailand.com	<p>การบาดเจ็บอาจเป็นอาการของโรคไต</p> <p>-เสนอข่าว แพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของชายที่ไปนวด เกิดจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดอุดตันชั่วคราวทั้ง 2 ข้าง ทำให้หายใจไม่ออก โดยลิ่มเลือดดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณจุดพักชั่วคราว ซึ่งบาดเจ็บจากการเตะฟุตบอล เมื่อร่างกายถูกนวด เป็นการกระตุ้นทำให้ลิ่มเลือดไหลไปตามเส้นเลือดและไปอุดตันที่ชั่วคราว ส่งผลให้หายใจไม่ออกและเสียชีวิต</p>
ไทยรัฐ	<p>ดูแลสุขภาพช่วงฤดูหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ จึงขอให้เตรียมสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวให้พร้อมรับมือกับสภาพอากาศหนาวเย็น เตรียมยารักษาโรคประจำตัวและยาที่จำเป็น เช่น ยาแก้ปวดศีรษะ และผงน้ำตาลเกลือแร่ (ORS) และรักษาสุขภาพของตนเองตลอดช่วงหน้าหนาวด้วยวิธีง่ายๆ คือ เลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
thai-post.net	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว มีรายงานจากสสจ.ปัตตานี ว่า มีเด็กเสียชีวิตจากโรคหัดในจ.ปัตตานีเพิ่มอีก 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 9 เดือน อยู่ ม.3 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง เริ่มป่วยวันที่ 29 ต.ค. 2561 มีอาการไข้ มีผื่นขึ้นตามลำตัว วันที่ 2 พ.ย. มีอาการหายใจเหนื่อย หน้าอกบวม ไปรักษาที่รพ.ยะรัง อาการหนักขึ้นจึงส่งไปรักษาต่อที่รพ.ปัตตานีและเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยผู้ป่วยมีประวัติได้รับวัคซีนแรกคลอด แต่ไม่เคยได้รับวัคซีนโรคหัด เนื่องจากวันที่กำหนดรับวัคซีนโรคหัด เด็กมีอาการไข้ รวมมีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย โดยทั้งหมดอยู่ ต.ระแว้ง อ.ยะรัง ด้านนายไกรศร วิศิษฐ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี ได้กำชับให้สสจ.ปัตตานีปรับแผนการตอบโต้สถานการณ์โรคหัดใหม่ เพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิต</p>
newtv.co.th	<p>-เสนอข่าว เมื่อเวลา 12.50 น.วันที่ 4 พ.ย. มีรายงานจากรพ.ปัตตานีว่า มีเด็กเสียชีวิตจากโรคหัดในพื้นที่ จ.ปัตตานีเพิ่มเป็นรายที่ 4 เป็นเพศชาย อายุ 10 เดือน อยู่ ม.3 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี มีอาการไข้ มีผื่นขึ้นตามลำตัว หายใจเหนื่อย หน้าอกบวม ไปรักษาที่รพ.มายอ ผู้ป่วยหายใจเหนื่อยมากขึ้นและมีโรคแทรกซ้อนปอดบวม จึงส่งต่อรพ.ปัตตานี และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา</p>
Hfocus.com	<p>คนไทยไร้สิทธิ</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวพรทิพย์ หวังหิรัญโชติ อายุ 45 ปี เปิดเผยว่า มารดาชื่อ นางบัวดา แซ่บ่าง อายุ 85 ปี อยู่ในกลุ่มที่ต้องได้รับการคืนสิทธิพื้นฐานด้านบริการสาธารณสุข ได้ทำเรื่องขอคืนสิทธิแล้วแต่ยังไม่ได้รับการคืนสิทธิ โดยแนวทางการดำเนินงานระบุว่า หากเป็นบุคคลที่มีบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 3 และ 4 สามารถขึ้นทะเบียนสิทธิได้ ซึ่งแม้มีบัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลข 3 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.14) ตั้งแต่ 10 ก.พ. 2524 และมีหนังสือประจำตัวคนต่างด้าวออกโดยสน.นางเลิ้งตั้งแต่ปี 2490 เป็นหลักฐานว่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2490 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุคืนสิทธิให้ผู้ที่เป็นต่างด้าวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก่อน 31 พ.ค. 2527 ซึ่งปัญหาเกิดจาก สธ.ไม่ดูเอกสารหลักฐานรวมถึงใบต่างด้าว แต่ดูแลการย้ายมาอยู่ทะเบียนบ้านปัจจุบันใน จ.นนทบุรี ปี 2547 ทำให้ไม่ตรงกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ ทั้งนี้ จากการปรึกษากับผู้รู้กฎหมาย ได้รับคำแนะนำให้ไปฟ้องที่ศาลปกครอง และก่อนหน้านี้ได้โทรไปปรึกษากับกรมการปกครอง เจ้าหน้าที่ให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ มาให้ตรวจสอบ เพื่อออกเอกสารรับรองเป็นหลักฐานยืนยันนำไปยื่นขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทอง ซึ่งเจ้าหน้าที่สปส.ระบุว่าหากได้เอกสารหลักฐานมาแล้วจะดำเนินการให้ เชื่อว่าน่าจะมีผู้ที่ประสบปัญหานี้เป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกัน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch